

อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
1	ดร. จุมพิตา เรืองวิชาธร	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บจ กฟผ อินเตอร์เนชั่นแนล	สัญญา แพ่งและพาณิชย์ การค้าระหว่างประเทศ พลังงาน
2	นายเสถียร มณีโรจน์	-ที่ปรึกษากฎหมายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนง.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4) -ที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงาน ภาค 9 -ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสงขลา -ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสตูล	-ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา -ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี -ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสตูล -อาจารย์(พิเศษ)วิชากฎหมายปกครองในมหาวิทยาลัย มกุฏราชวิทยาลัย -กรรมการในคณะกรรมการกำกับพลังงาน (คพ. เขต 12) กระทรวงพลังงาน มีประสบการณ์อนุญาโตตุลาการ
3	นายปณิธาน มีไชโย	กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย ดีลเลอร์ ไฟฟ์ จำกัด	-อดีตที่ปรึกษาเลขาธิการรัฐมนตรีว่ากระทรวง อุตสาหกรรม -อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการเกษตรและ สหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร -อดีตคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -มีความเชี่ยวชาญทางด้านสัญญาก่อสร้าง แร่และ ปิโตรเลียม และกฎหมายปกครอง อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน ศาลยุติธรรม
4	นางสาวนารี ตันตเสถียร	อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ	-สัญญาก่อสร้าง การลงทุน พลังงาน การค้าระหว่าง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
			ประเทศ มีประสบการณ์อนุญาโตตุลาการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัญญาจ้างและสัญญาร่วมลงทุน
5	นางสาวนาถสินี ยุติธรรมดำรง	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด	สัญญาก่อสร้าง การลงทุน พลังงาน การค้าระหว่างประเทศ มีประสบการณ์การอนุญาโตตุลาการ
6	นายเสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย	ผู้พิพากษาสมทบ	ทรัพย์สินทางปัญญา ก่อสร้าง พลังงาน วิศวกรรม
7	นางสาววันฉวีนา สุจริตกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย	พลังงาน การลงทุน การก่อสร้าง การค้าระหว่างประเทศ
8	นายชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว	อัยการสำนักงานอัยการสูงสุด	พลังงาน, การลงทุน, สิ่งแวดล้อม, การก่อสร้าง, โทรคมนาคม
9	ดร. อภิวัตต์ นิ้มละออร์	ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติ (MNCs) และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ปรึกษาบริหารยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร การตลาด และกฎหมาย	การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ การตลาด การจัดการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาษีอากร การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา การบินพลเรือน การประกัน ทรัพย์สินทางปัญญา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การโทรคมนาคมการสื่อสาร พลังงาน พาณิชยกรรมและการขนส่งทางทะเล หุ้นส่วนบริษัท สัญญาทางปกครอง
10	นายต่อพงศ์ ทองทิพย์วิลาส	ผู้ประนีประนอม ผู้ไกล่เกลี่ย	พลังงาน การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม การเงิน การลงทุน หุ้นส่วนบริษัท บัญชี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
11	นายอนุพร อรุณรัตน์	ทนายความ ที่ปรึกษา	พลังงาน ทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 27 มกราคม 2563